

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าฯ

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๕



การดำเนินการโครงการก็ผ่านมา ๒๐ กว่าปี อย่างที่ท่านเลขาธิการพระราชวังได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ แต่ว่าจุดมุ่งหมายต่างๆ ก็ยังเป็นไปอย่างเดิม คือ ต้องการให้คนต่างๆ ถึงแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารมีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้า ได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เป็นเอกชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่มาช่วยงานด้วยตนเอง สิ่งที่ดีไว้ก็ได้มีการปฏิบัติได้อย่างดี และครบถ้วน ดังที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้กล่าวมาแล้ว แต่ว่าในระยะนี้บ้านเมืองก็มีความเปลี่ยนแปลงมาก นอกจากในด้านการศึกษาแล้ว ในการดำเนินงานต่างๆ การบริหารประเทศมีหลักเกณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา ทั้งนี้ในการปฏิบัติการโครงการนี้จึงต้องมีการประชุมชี้แจงวิธีการร่วมกัน เพื่อที่จะให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย

นอกจากนั้นก็เป็นที่น่ายินดีว่านอกจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยที่ได้ช่วยเหลือให้โครงการดำเนินการไปด้วยดีแล้ว ขณะนี้มีองค์กรต่างๆ ทั้งทางการและเอกชนในต่างประเทศที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และมีบุคคลต่างๆ ไปทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในต่างประเทศที่สนใจอยากจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ ที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ในโครงการให้ปฏิบัติไปได้ดีขึ้น เพราะว่าโครงการนี้ก็ขยายพื้นที่ไปกว้างขวางขึ้น ในแหล่งที่โดยทั่วไปแล้วเข้าถึงได้ยาก ในเมื่อมีความช่วยเหลือทั้งในด้านทุนและด้านวิชาการมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็น่าจะทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว หรือผู้ที่รับทุน เช่น นักเรียนทั้งหลายนั้นก็ต้องศึกษาวิธีการอะไรต่างๆ ที่จะให้การให้ข้อมูลให้ผู้ที่จะมาร่วมงานใหม่สามารถเข้าใจได้ เพราะฉะนั้นข้อมูลการปฏิบัติงานที่แล้วมาที่ความตั้งใจหลักว่าเราประสบความสำเร็จมา และก็อาจจะเป็นวิทยาทานให้ผู้อื่นได้พิจารณาดูว่าวิธีการเหล่านี้ เราทำแล้วได้ผล ถ้าไปทดลองทำดูบ้างจะดีหรือว่ามีก็เป็นความจำเป็นเหมือนกัน ใน

อีกด้านที่จะชี้แจงให้บุคคลที่อยากเข้ามาช่วยร่วมงานเข้าใจและเห็นว่ามีการทำงานอย่างชัดเจน ให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดแล้วก็ถ้ายิ่งดำเนินการได้ดีแล้ว เช่นนักเรียนทั้งหลายมีความตั้งใจและประสบความสำเร็จดีก็จะทำให้มีผู้ศรัทธามากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังต่อไป

ในโอกาสนี้ขออาราธนาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาช่วยดลบันดาลให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขกายสบายใจพร้อมที่จะดำรงชีวิตและปฏิบัติงานต่างๆ ได้สืบไป

